

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖:๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๑ ชั้น ๖

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- ๑) รับทราบพลตำรวจตรีชุมศักดิ์ พงษ์พานิช กรรมการ และในฐานะประธานกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๓ คน และมีฝ่ายเลขานุการอีก ๓ คน โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการแต่งตั้งเลขานุการ คนใหม่แล้ว สำหรับการประชุมในวันดังกล่าว มีเรื่องที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาไป แล้ว จำนวน ๓-๔ เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่ง การไม่ได้รับความเป็น ธรรม และการแก้อุทธรณ์ ซึ่งถือว่ามีเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์เข้าสู่การพิจารณาของคณะ กรรมการฯ จำนวนน้อย เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- ๒) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีการแก้ไข หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้ เพิ่มเติมข้อความว่า “ก่อนการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้ประชุม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลภายใน มหาวิทยาลัย โดยในวันดังกล่าวคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการที่ผ่านมาของคณะกรรมการฯ รวมทั้ง แนวทางในการดำเนินงานต่อไปของคณะกรรมการฯ ด้วย”
- ๓) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งให้พนักงาน มหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับเชี่ยวชาญ กรณี นางสาวรัตนภรณ์ ศรีวิบูลย์ โดยเห็นชอบให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งนางสาวรัตนภรณ์ ศรีวิบูลย์ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

- ๔) รัับทราบผลการตรวจสอบ กรณีการเดินทางไปต่างประเทศของผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาว่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีมติให้รอผลการตรวจสอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ และกรายงานผลการเดินทางไปต่างประเทศของอดีตผู้รักษาการแทนอธิการบดี จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
- ๕) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
 หน้าที่ ๑๑ บรรทัดที่ ๒๒ - ๒๓ จากเดิม “(๔) ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของคณาจารย์ระดับปริญญาโท- เอก ว่า มีวุฒิการศึกษาตรงและสอดคล้องกับหลักสูตรหรือคณะที่สังกัดหรือไม่ แก้ไขเป็น “ (๔) เร่งดำเนินการตามการกำหนดมาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษาของหลักสูตรและคณะในมหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นไปตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยสาขาวิชา (ISCED ๒๐๑๓) International Standard Classification of Education ๒๐๑๓ เพราะที่มีผ่านมาไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตร วุฒิการศึกษาของคณาจารย์ที่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรและคณะที่ตนเองสังกัด นำไปสู่ปัญหาของคุณภาพการศึกษาในท้ายที่สุด”
 หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๒ - ๓ แก้ไขมติจากเดิม “มอบให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลรายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป” แก้ไขเป็น “มอบให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในลำดับที่ ๑-๔ และรวบรวมข้อมูลรายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป”
- ๖) ที่ประชุมมีมติการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยมีมติให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ สภม.๐๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณา ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ แล้วรายงานผลการดำเนินการให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบต่อไป
- ๗) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีมติมอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ประสานกับฝ่ายเลขานุการในการจัดทำแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ให้นำเสนอหัวข้อแผนการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเบื้องต้นก่อนการประชุมในครั้งถัดไป



๘) เห็นชอบแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำร่างรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาหรือให้ข้อเสนอแนะก่อนรายงานให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป

จัดทำโดย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย